

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศพก.ดีเด่น
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประเด็น	รายละเอียด
1. ประวัติและความเป็นมา	<p>ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>ชื่อเกษตรกรต้นแบบ : นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ อายุ ๗๑ ปี ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๙๑๓๑๐</p> <p>ประวัติ ศพก.</p> <p>ชาวสวนทุเรียน ต.ทะเลทรัพย์ ร่วมกันตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ทะเลทรัพย์ และต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและสำนักงานเกษตรอำเภอ ปะทิว จัดตั้งสวนทวีทรัพย์ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว และ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้จัดตั้ง แปลง ใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ เรียนรู้ด้านวิชาการเกษตรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรทั้งภายในและนอกกลุ่มทำ ให้หน่วยงานราชการมาสนับสนุนให้ความรู้ได้ง่ายขึ้น</p> <p>สถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตร แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้)</p> <p>ในเขตพื้นที่ ตำบลทะเลทรัพย์ มีการปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมกลุ่มเพื่อการผลิตทุเรียน ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ศพก.ปะทิวจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพแบบครบ วงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงมีแปลงเรียนรู้ทุเรียน และไม้ ผลอื่น ๆ ให้เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปรับใช้ได้ โดยเน้นหลักการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นหลัก</p> <p>ประกอบด้วย หลักสูตร แปลงเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">ฐานการเรียนรู้ ๑ การผลิตทุเรียนคุณภาพฐานการเรียนรู้ ๒ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าฐานการเรียนรู้ ๓ เศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ ๔ การผลิตปุ๋ยหมักฐานการเรียนรู้ ๕ ลดต้นทุนการผลิตการผลิตร้าไตรโคเดอร์มา

ประเด็น	รายละเอียด
2. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.	<p>ประสบความสำเร็จด้านด้านใดบ้าง</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP การผลิตทุเรียนครบวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกไปตลอดจนการแปรรูปทุเรียนเพื่อการส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับจากศพก.ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้</p>
	<p>การบริหารจัดการ ศพก. อย่างไร</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ศพก. และจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการแปลงใหญ่ Smart Farmer, Young Smart Farmer อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม นำปัญหาที่พบมาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขกับเกษตรกรในพื้นที่</p>
3. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ	<p>ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว มีจุดเด่นในด้านการดำเนินการให้เกษตรกรผู้สนใจศึกษาได้เห็นตลอดกระบวนการ สามารถสอบถามข้อมูลและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานที่จริง เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ความสามารถรวมถึงสมาชิกมีประสบการณ์ในด้านการเกษตรอย่างยาวนาน จึงร่วมกันแก้ไขปัญหาและสามารถนำแนวทางแก้ไขที่ได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรผู้มาศึกษาดูงานได้</p>
4. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต	<p>ได้วางแผนพัฒนา ศพก. ในอนาคตในเรื่องใด และนำมาดำเนินการในรูปแบบ/กิจกรรมใดบ้างอย่างไร</p> <p>ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว เปิดให้กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจมาศึกษาดูงานในพื้นที่ (ศพก.) อำเภอปะทิว และมีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอปะทิว ด้านการผลิตไม้ผล การแปรรูป การท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะทิว มีแผนพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ และนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา ศพก. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น</p>